



ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๒๓๒๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขับเคลื่อนงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับห้องสมุดประชาชนอำเภอปลวกแดง

เรียน ผู้บริหารหน่วยงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอในพื้นที่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
ที่๒๓๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน
สู่ห้องเรียนตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปลวกแดง เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนารูปแบบส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้น
พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนและสามารถจัดกิจกรรมให้กับประชาชน
ได้อย่างมีคุณภาพ นั้น

ในการ เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำ
จังหวัดระยอง ได้พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ การขับเคลื่อนงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้แต่งตั้ง
ท่านเป็นแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขับเคลื่อนงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับห้องสมุดประชาชนอำเภอ
ปลวกแดง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกาญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โทร. ๐ - ๓๘๖๑ - ๓๓๑๗ , ๐๙๑-๓๑๔-๕๑๔๒

โทรสาร ๐ - ๓๘๖๑ - ๓๖๖๒

“เรียนดี มีความสุข”



คำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

ที่ ๒๓๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขับเคลื่อนงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สำหรับห้องสมุดประชาชนอำเภอปลวกแดง

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้กำหนดจุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านการสร้างโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลาย และด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการเรียนรู้ โดยเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนอย่างมีคุณภาพ รวมถึงสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยองจัดโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนสู่ห้องเรียนตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับห้องสมุดประชาชนทุกประเภทในสังกัด นั้น

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน จึงแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขับเคลื่อนงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปลวกแดง ประกอบด้วย ดังนี้

๑. นายกัญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดระยอง ประธานกรรมการ
๒. นางพัทธกานต์ วัฒนสทโยธิน ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอเมืองระยอง รองประธานกรรมการ
๓. นางพินานิกา ชัยปทุม ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอบ้านค่าย กรรมการ
๔. นายขวัญชัย วงษ์หาร ครู สกร.ระดับอำเภอเขาชะเมา กรรมการ
๕. นางรัศมี ไพรมาตร นักวิชาการพัสดุ
สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดระยอง กรรมการ
- ๕.นางสาวอัญชลี แสงสระคู นักจัดการงานทั่วไป
สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดระยอง กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดำเนินการวางแผน และขับเคลื่อนพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอปลวกแดงบริเวณภายในภายนอก รวมถึงประสานการใช้ประโยชน์พื้นที่ของวัดสำหรับห้องสมุด เพื่อให้สอดคล้องโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนสู่ห้องเรียนตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ เพื่อเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพแก่ราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

(นายกัญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง